

หลักสูตรเกษตรกรรม “เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้” จำนวน ...35..ชั่วโมง

ศูนย์การศึกษาชนนกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์

- กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและการบริการ
 กลุ่มอาชีพสร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
-

ความเป็นมา

ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ที่ราชการต่างๆ รวมถึงการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรที่สนใจปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจควบคู่หรือเป็นอาชีพหลักแทน อีกทั้งยังกำหนดแนวทางทางการส่งเสริมการตลาด และอำนวยความสะดวก ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของนโยบายจึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ “เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้” เพื่อเสริมสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความสนใจในการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ การเพาะพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ไม้พื้นถิ่นอันเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีช่องทางในการประกอบอาชีพจากการเพาะพันธุ์ และการปลูกไม้พื้นถิ่น

ในการนี้ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความสนใจในการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ การเพาะพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ไม้พื้นถิ่นอันเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการจัดการศึกษาดำเนินอาชีพ ผู้เรียนจะได้นำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

หลักการของหลักสูตร

สำนักงาน กศน.กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง รวมถึงศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน(ศฝช.) ทุกแห่งดำเนินการสำรวจความต้องการในการเรียนรู้เพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่น จังหวัด เช่น ไม้ดอก พันธุ์ไม้ธัญพืช พันธุ์ไม้มงคล พันธุ์ไม้ประดับ พันธุ์ไม้ผล และพันธุ์ไม้ประจำถิ่น เป็นต้นที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และขอให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการวางแผน และจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรม ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้การเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่น การสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหาร ต้นทุน ส่งเสริมการขาย
2. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และผลผลิตที่ได้จากการเพาะพันธุ์กล้าไม้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้การเพาะพันธุ์กล้าไม้ประจำถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ การสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหารต้นทุนงบประมาณ การส่งเสริมการขาย

กลุ่มเป้าหมาย

-ประชาชนพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์

ระยะเวลา

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน หลักสูตรเกษตรกรรม “เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 35 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1	การทำปุ๋ยน้ำ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	1. เข้าใจบอกและอธิบายเกี่ยวกับการ“เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้” รูปแบบการทำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ 2.สามารถการ“เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้” รูปแบบการทำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้	-การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ -ขั้นตอนการ“เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้”ในรูปแบบการทำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง -การใช้ระยะเวลาในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	-วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์/ ขั้นตอนการทำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง -วิทยากร สาธิตและให้ผู้เรียนฝึก การทำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	1 ชม.	4 ชม.
2	การต่อกิ่งมะนาว	1. เข้าใจบอกและอธิบายเกี่ยวกับการ“เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้” รูปแบบการต่อกิ่งมะนาวได้ 2.สามารถการ“เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้” รูปแบบการต่อกิ่งมะนาวได้	-การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ -ขั้นตอนการ“เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้”ในรูปแบบการต่อกิ่งมะนาว -การใช้ระยะเวลาในการต่อกิ่งมะนาว	-วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์/ ขั้นตอนการต่อกิ่งมะนาว -วิทยากร สาธิตและให้ผู้เรียนฝึก การต่อกิ่งมะนาว	1 ชม.	4 ชม.
3	การผสมดินเพื่อทำการเพาะปลูก	1. เข้าใจบอกและอธิบายเกี่ยวกับการ“เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้” รูปแบบการผสมดินเพื่อทำการเพาะปลูกได้ 2.สามารถการ“เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้” รูปแบบการผสมดินเพื่อทำการเพาะปลูก	-การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ -ขั้นตอนการ“เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้”ในรูปแบบการผสมดินเพื่อทำการเพาะปลูก -การใช้ระยะเวลาในการผสมดินเพื่อทำการเพาะปลูก	-วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์/ ขั้นตอนการผสมดินเพื่อทำการเพาะปลูก -วิทยากร สาธิตและให้ผู้เรียนฝึกการผสมดินเพื่อทำการเพาะปลูก	1 ชม.	4 ชม.

4	การทาบกิ่งมะม่วง	<p>1. เข้าใจบอกและอธิบายเกี่ยวกับการ“เพาะพันธุ์ไม้เถิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”</p> <p>รูปแบบการทาบกิ่งมะม่วงได้</p> <p>2.สามารถการ“เพาะพันธุ์ไม้เถิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”</p> <p>รูปแบบการทาบกิ่งมะม่วง</p>	<p>-การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์</p> <p>-ขั้นตอนการ“เพาะพันธุ์ไม้เถิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”ในรูปแบบการทาบกิ่งมะม่วง</p> <p>-การใช้ระยะเวลาในการทาบกิ่งมะม่วง</p>	<p>-วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์/ ขั้นตอนการทาบกิ่งมะม่วง</p> <p>-วิทยากร สาธิตและให้ผู้เรียนฝึกการทาบกิ่งมะม่วง</p>	1 ชม.	4 ชม.
5	การทำฮอว์โมนไข่	<p>1. เข้าใจบอกและอธิบายเกี่ยวกับการ“เพาะพันธุ์ไม้เถิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”</p> <p>รูปแบบการทำฮอว์โมนไข่ได้</p> <p>2.สามารถการ“เพาะพันธุ์ไม้เถิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”</p> <p>รูปแบบการทำฮอว์โมนไข่</p>	<p>-การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์</p> <p>-ขั้นตอนการ“เพาะพันธุ์ไม้เถิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”ในรูปแบบการทำฮอว์โมนไข่</p> <p>-การใช้ระยะเวลาในการทำฮอว์โมนไข่</p>	<p>-วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์/ ขั้นตอนการทำฮอว์โมนไข่</p> <p>-วิทยากร สาธิตและให้ผู้เรียนฝึกการทำฮอว์โมนไข่</p>	1 ชม.	4 ชม.
6	สมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช	<p>1. เข้าใจบอกและอธิบายเกี่ยวกับการ“เพาะพันธุ์ไม้เถิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”</p> <p>รูปแบบสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืชได้</p> <p>2.สามารถการ“เพาะพันธุ์ไม้เถิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”</p> <p>รูปแบบสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช</p>	<p>-การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์</p> <p>-ขั้นตอนการ“เพาะพันธุ์ไม้เถิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”ในรูปแบบสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช</p> <p>-การใช้ระยะเวลาในสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช</p>	<p>-วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์/ ขั้นตอนสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช</p> <p>-วิทยากร สาธิตและให้ผู้เรียนฝึกสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช</p>	1 ชม.	4 ชม.
7	เทคนิคการถ่ายภาพ และช่องทางขายออนไลน์	<p>-เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพของสินค้า</p> <p>- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า</p> <p>- เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า</p>	<p>-การเลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมุมมอง และแสงเพื่อดึงดูดความสนใจในภาพถ่าย</p> <p>- การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย</p> <p>- การเลือกบรรจุภัณฑ์</p> <p>- เทคนิคและขั้นตอนการจัดจำหน่ายสินค้า</p> <p>- วิธีการกำหนดราคาสินค้า</p>	<p>- วิทยากรให้ความรู้ทางทฤษฎี ช่องทางการจัดจำหน่าย</p> <p>- วิทยากรออกแบบโลโก้กลุ่ม</p> <p>- ผู้เรียนฝึกการหาช่องทางการจัดจำหน่าย/การออกแบบโลโก้กลุ่ม</p> <p>- วิทยากร/ผู้เรียน ประเมินผลงาน, ขึ้นงาน และกำหนดราคา</p>	-	5 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้

1. สื่อบุคคล/วิทยากร
2. ตัวอย่างชิ้นงาน
3. เอกสารประกอบการเรียนรู้/ใบความรู้

การวัดผลประเมินผล

1. แบบทดสอบความรู้
2. แบบประเมินทักษะ
3. ประเมินจากชิ้นงาน

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1. ต้องได้คะแนนประเมินรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน